

## THƯ CHÚC MỪNG

của đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,  
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi cán bộ, viên chức, người lao động  
Liên đoàn Địa chất Trung Bộ nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập  
(22/11/1975 – 22/11/2015)

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên đoàn Địa chất Trung Bộ, thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ hưu trí, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đã và đang công tác tại Liên đoàn lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường và trực tiếp là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Liên đoàn Địa chất Trung Bộ đã phát huy tối đa nội lực, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên, bám sát yêu cầu, mục tiêu nhiệm vụ chính trị, từng bước đổi mới cơ cấu tổ chức, quản lý, sản xuất, đạt nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản. Những thành quả lao động sáng tạo của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Liên đoàn trong suốt 40 năm qua đã góp phần xứng đáng vào sự phát triển của ngành Địa chất Việt Nam nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản do Nhà nước giao, Liên đoàn còn tích cực thực hiện nhiều hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực địa chất - khoáng sản, phục vụ yêu cầu công tác quản lý nhà nước của ngành, đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động, đoàn kết xây dựng đơn vị không ngừng lớn mạnh.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc và cống hiến của Liên đoàn trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho Liên đoàn, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2010 và Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2015.

Nhân dịp này, tôi chúc mừng và biểu dương những thành tích đã đạt được của các thể hệ cán bộ, viên chức và người lao động đã và đang công tác tại Liên đoàn. Các đồng chí đã đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường nói riêng, góp phần vào sự phát triển của đất nước nói chung. Tôi tin tưởng với truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển, Liên đoàn sẽ có bước phát triển mới, chủ động, sáng tạo nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới tổ chức, quản lý để không ngừng nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động, phục vụ tích cực cho quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; nâng cao đời sống cán bộ, viên chức và người lao động của Liên đoàn, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường.

Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khoẻ và thành công.

Chào thân ái !

**BỘ TRƯỞNG**



Nguyễn Minh Quang